

โรฮิงญา เขาพูดกันว่า ▶ ความจริง

เขาพูดกันว่า*

“ปัญหาโรฮิงญา ทำไมไทยต้องมารับกรรม”

“เขาให้มาอาศัยพักพิงก็บุญหิวจะตายแล้วค้
ยังจะมาสร้างความเดือดร้อนรำคาญ
ให้เจ้าหน้าที่อีก”

“ข้าวฟรี ที่อยู่ฟรี ภาษีไม่ต้องเสีย
ยังเรียกร้องขนาดนี้”

“โรฮิงญาเป็นประชากรที่ไม่มีคุณภาพ กิน 3 ปี นอน
ไม่ยอมลุกทำนิต ไม่ใช่เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ
ซึ่งเอาไปใช้ประโยชน์ได้”

“พระเจ้า โรฮิงญาเข้าพม่าครั้งแรก 5 หมื่นคน
ตอนนี้แพร่พันธุ์ออกลูกเป็น 2 ล้านคน”

“โรฮิงญาสร้างแต่ปัญหา”

ความจริง

ผู้อพยพชาวโรฮิงญาหลบหนีจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และทุกประเทศ
ทั่วโลกมี “หน้าที่” ในการปกป้อง มีอีกหลายประเทศที่ให้ความช่วยเหลือ
ชาวโรฮิงญา เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ตุรกี ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา
ขณะเดียวกันผู้อพยพโรฮิงญาบางกลุ่มในประเทศไทย เกิดจาก
ขบวนการค้ามนุษย์ในไทยหลอกลวงและชักจูงเข้ามา

ห้องกักในประเทศไทยอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามาตรฐานสากลและการกักขัง
ส่วนใหญ่ดำเนินไปโดยไม่มีกำหนด บางห้องอาจมีชาวโรฮิงญาถึง 200 คน
ห้องน้ำห้องหนึ่งอาจต้องแชร์กัน 40 คน หลายคนขาดสารอาหาร และต้อง
ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากภายในห้องกัก

พบว่าชาวโรฮิงญาหลายคนได้กินเพียงข้าวกับแตงกวา ข้าวเรียกร้อง
ของพวกเขาก็เป็นเพียงแค้ ต้องการพบหน้าครอบครัว ระยะเวลาที่แน่นอน
ในการถูกกัก ซึ่งไม่ได้ต้องการแตกต่างหรือมีความการดูแลที่ดีกว่า
ผู้ต้องกักอื่นๆ แต่อย่างไร

รัฐบาลพม่าไม่ยอมรับชาวโรฮิงญาเป็นพลเมือง ชาวโรฮิงญาจึงไม่มี
สิทธิสถานะใดๆ รวมทั้งต้องขออนุญาตในการเดินทาง การถูกขังและ
อย่างที่สุด ทำให้ชาวโรฮิงญาไม่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองได้เลย

ชาวโรฮิงญาอยู่มาก่อนที่จะมีการก่อตั้งประเทศพม่า การไม่ให้สัญชาติ
และการปฏิเสธสถานะชาติพันธุ์โรฮิงญาของรัฐบาลเมียนมาทำให้ไม่มีข้อมูล
ที่ชัดเจนถึงจำนวนของชาวโรฮิงญาในปัจจุบัน อัตราการตายของเด็กแรกเกิด
ชาวโรฮิงญาสูงเป็น 2 เท่าของอัตราเฉลี่ยทั่วโลก และอัตราการตายของเด็ก
อายุต่ำกว่า 5 ขวบ เป็นสองเท่าของอัตราการตายเฉลี่ยของประเทศพม่า

การปะทะระหว่างชาวโรฮิงญาและชาวยะไข่ในปี 2555 ทำให้คนซึ่งส่วนใหญ่
เป็นชาวโรฮิงญาว่าแสนคนต้องหลบหนีอยู่ภายในพม่า ยังไม่รวมชาวโรฮิงญา
อีกนับแสนที่ขึ้นเรือหนีออกมาจากพม่า องค์การแพทย์ไร้พรมแดนที่ต้องการ
ช่วยเหลือชาวโรฮิงญาในพม่าถูกขับไล่ออกจากพื้นที่โดยชาวยะไข่

*คิดมาจากความคิดเห็นจริงในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ